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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 
“การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ จังหวัดรอยเอ็ด” 

กระบวนการสหกรณถือไดวาเปนกระบวนการในการทํางานขององคกรประชาชนที่มี 
ประวัติยาวนานมาเกือบศตวรรษในประเทศไทย  อยางไรก็ตามกระบวนการนี้ก็มีปญหาตาง ๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาตัวองคกรของตนเอง  และการสรางเครือขายของความรวมมือในระหวาง 
องคกร โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงการพัฒนาและสรางเครือขายของสหกรณการเกษตรใน 
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด  ซ่ึงจัดวาอยูในพื้นที่ที่มีความยากจนสูงดังจะเห็นวาในชวงที่นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร ไดลงพื้นที่ในเดือนมกราคม 2549 ก็ไดเลือกไปลงในพื้นที่ของอําเภออาจสามารถ ของ 
จังหวัดรอยเอ็ด การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research - PAR) จังหวัดรอยเอ็ดเปนอีกหนึ่งพ้ืนที่จาก 36 จังหวัด ซ่ึงเปนการขยาย 
ผลจากการดําเนินโครงการในระยะแรกของ 9 พื้นที่ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สหกรณการเกษตร หนวยงานภาครัฐและเอกชน องคกรภาคประชาชน ใน 
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงอาศัยกรอบยุทธศาสตรการ 
พัฒนาจังหวัดเปนแนวทาง  โดยไดดําเนินการวิจัยในระหวางเดือนกันยายน 2548 – สิงหาคม 2549 

วิธีการศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการจัดประชุมเวทีใหญในระหวางสหกรณการเกษตร ในพืน้ที่ 
จังหวัดรอยเอ็ด ทั้ง 20 อําเภอ  ชุมชุมสหกรณการเกษตร สหกรณปฏิรูปที่ดิน กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 
โดยมีผูเขารวมประชุม 90 คน เปนการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ และเปนการระดม 
ความคิดเพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางสหกรณการเกษตรตางๆ ซ่ึงมีท้ังสหกรณการเกษตรขนาดใหญ 
และสหกรณการเกษตรขนาดเล็ก โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่19 ต.ค. 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  ผล 
ของการประชุมปรากฏวาเปนที่สนใจ และทุกๆ ฝายประสงคที่จะใหเกิดเครือขายที่ทํางานจริงในจังหวัด 
รอยเอ็ด   ตอมาไดมีการจัดประชุมเวทียอยขึ้นอีก 3 ครั้งใน 3 พื้นที่ คือสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ 
สหกรณการเกษตรโพนทอง และสหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด  ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 
โดยในแตละแหงไดมีการเชิญสหกรณการเกษตรที่อยูใกลเคียงเขารวมประชุมดวย  ผลจากการประชมุเวที 
ยอยนี้เองทําใหสามารถเขาใจปญหาของแตละสหกรณ  และไดเรียนรูถึงประสบการณในการจัดทํา 
เครือขายที่มีมาในอดีตซ่ึงสวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ขอสรุปที่ไดสําหรับแนวทางใน 
การจัดทําเครือขายในงานวิจัยนี้คือ 

1.  กรอบการศึกษาครั้งนี้ควรจํากัดเฉพาะสหกรณการเกษตรถึงแมการศึกษาครั้งนี้จะ 
รวมถึงองคกรประชาชนในลักษณะอื่นดวยก็ตาม เพราะเนื่องจากระยะเวลาสําหรับการศึกษามีจํากัดคือ 
เพียงหนึ่งป
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2.  ควรจํากัดเฉพาะในกิจกรรมที่เปนหลักของจังหวัด คือขาวหอมมะลิ ซ่ึงเปนสินคา 
หลักของจังหวัด และอยูในยุทธศาสตรของจังหวัด 

การจํากัดขอบเขตการศึกษาดังกลาวทําใหสามารถเนนไปในดานลึกของกิจกรรมที่จะ 
เช่ือมโยงซ่ึงอาจสรุปไดวา มี 6 กิจกรรมที่จะดําเนินการ คือ 

1.  การสนับสนุนทางการเงินระหวางสมาชิกเครือขายสหกรณ 
2.  โครงการการคารวมขาวหอมมะลิ 
3.  โครงการผลิตพันธุขาวหอมมะลิมาตรฐาน 
4.  โครงการผลิตปุยอินทรีย 
5.  โครงการอุปกรณการแปรรูปและการตลาด 
6.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบัญชี 
ผลจากการศึกษาและดําเนินการในระหวางเครือขายตางๆ พบวาแทนที่จะรวมกันเปน 

เครือขายเดียวกัน แตเห็นวานาที่ทําเปนขั้นตอนคือ เบื้องตนจัดใหมีเครือขายของแกนนําสหกรณ 
การเกษตรของจังหวัดรอยเอ็ด 3 สหกรณ อันไดแก สหกรณเกษตรวิสัย  สหกรณสุวรรณภูมิ และสหกรณ 
โพนทอง  โดยพื้นเดิมพบวาแตละสหกรณจะมีเครือขายยอยเชื่อมโยงกันภายใน ตัวอยาง เชน สหกรณ 
เกษตรวิสัยก็จะเชื่อมโยงกันกับสหกรณปทุมรัตน  สหกรณจตุรพักตรพิมาน ซ่ึงเปนสหกรณขนาดเล็ก 
และกลุมเกษตรกรตางๆ ในพื้นที่ แตการเช่ือมโยงยังจํากัดอยูเฉพาะบางกิจกรรมเชน การใหสินเชื่อระยะ 
ส้ันสําหรับซ้ือขาวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว  การสงขาวเปลือกไปใหแกสหกรณเกษตรวิสัยโดยเปนการชําระ 
หนี้เงินกูยืม เปนตน  ทั้งๆ ที่ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกที่นาจะทําไดแตก็ยังไมไดจัดทํา 

กิจกรรมหลักที่ไดมีการดําเนินการภายใตโครงการนี้มีอยู 2 กิจกรรม คือ 
1.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยสรางเครือขายของสหกรณใหสามารถ 

ประชาสัมพันธกิจกรรมและธุรกิจของตนเองได  ภายใตโครงการนี้ไดมีการพัฒนาเว็บไซดของสหกรณ 
การเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงเดิมเคยมีการรวมมือกันพัฒนาเว็บไซดสหกรณของจังหวัด โดยสหกรณ 
การเกษตรภายในจังหวัดไดรวมรับผิดชอบคาใชจาย แตผลที่ไดรับก็ไมสามารถไดรับเว็บไซดที่เปน 
ประโยชนและใชงานได  ในที่สุดจากการประชุมสมาชิกในเครือขายก็ไดมีการพัฒนาเว็บไซดขึ้นใหม 
โดยเปดเว็บเพจของแตละสหกรณขึ้นมา และมีขอมูลของสหกรณนั้นปรากฏอยูโดยเริ่มจากขอมูลพื้นฐาน 
ของสหกรณ เชน ปท่ีกอตั้ง  จํานวนสมาชิก ประเภทธุรกิจที่ดําเนินการ  นอกจากนั้นยังมีขอมูลที่เกี่ยวของ 
กับการทําธุรกิจการคาขาวหอมมะลิ ไมวาจะเปนการรับซ้ือขาวเปลือก  การสีเปนขาวสาร  โดยจะไดมกีาร 
ระบุราคารับซ้ือ  หรือขายเปนรายวัน  ซ่ึงจะเอ้ือประโยชนแกผูท่ีเขามาทําธุรกิจสามารถทราบได  โดยทาง 
โครงการไดจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของแตละสหกรณใหสามารถปรับเปล่ียนขอมูลได 
ดวยตนเอง  อยางไรก็ตามในระยะแรกก็มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของระบบ hardware  และ software ซ่ึง 
ผูบริหารของแตละสหกรณยังไมใหความสําคัญ  แตจากการรวมประชุมปรึกษากันเปนประจํา อีกทั้งใน
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ระยะหลังไดเริ่มมีผูประกอบการเขามาใชบริการเพ่ิมขึ้น โดยมีผูสนใจเขามาติดตอซ้ือขาวจากทางสหกรณ 
เพ่ือสงออก ทําใหทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของแตละสหกรณไดเห็นความสําคัญและพรอมที่ 
จะลงทุนในงานดานนี้ และสงเจาหนาที่มาเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น  อนึ่งเนื่องจากไดมีการใหบริการโดย 
สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอและ 
รับบริการ  การที่สหกรณตางๆ อยูกระจัดกระจายและมีปญหาในการติดตอส่ือสาร หรือการประชุมก็ได 
ลดนอยลงไป เพราะสามารถติดตอผานทางเว็บไซดได  นอกจากนั้นก็ยังมีการหารือในเรื่องระบบการทํา 
บัญชีของแตละสหกรณ  ซ่ึงในสหกรณแกนนําไดมีการจัดจางใหบริษัทของเอกชนเขามาติดตั้งระบบการ 
ทําบัญชีให ซ่ึงในระยะนั้นมีคาใชจายสูง  แตการปรึกษาหารือกันในเวทีตางๆ ที่ทางโครงการไดจัดทํา  ทาํ 
ใหสหกรณขนาดเล็กสนใจที่จะขอรับคําปรึกษาจากสหกรณขนาดใหญและตอรองกับทางบริษัท  เพราะ 
เม่ือมีหลายสหกรณพรอมใจกันเขามาใชบริการก็สามารถตอรองในเรื่องของราคาได 

2. ในกิจกรรมการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิของจังหวัด ซ่ึงผลจากการ 
จัดเวทีของโครงการทําใหทราบวา เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิภายในจังหวัดยังขาดแคลนอยูมากถึงเฉล่ียปละ 
4 หม่ืนตัน ซ่ึงตองมีการไปจัดซ้ือมาจากตางจังหวัด ทั้งๆ ที่จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการ 
ผลิตขาวหอมมะลิ  ดังนั้นภายใตโครงการนี้จึงไดจัดใหมีการฝกอบรมและรณรงคใหสหกรณในเครือขาย 
ผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้โดยรวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ด  ของกรมการขาว (ศูนยขยายพันธุพืชท่ี 11 เดิมสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร) 
และศูนยวิจัยขาว จ.อุบลราชธานี ซ่ึงเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวหลักในการจัดการฝกอบรมเกษตรกร 
จํานวน 100 คน เพื่อเพ่ิมการผลิตเมล็ดพันธุขาวใหมากขึ้น ผลจากการนี้ทําใหจํานวนเกษตรกรที่ผลิตเมล็ด 
พันธุขาวไดเพ่ิมมากขึ้นทั้งในแหลงผลิตเดิมของสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ และสหกรณการเกษตร 
เกษตรวิสัย และจะเพิ่มขึ้นในเขตพื้นของสหกรณการเกษตรโพนทราย และสหกรณการเกษตรโพนทอง 
ยิ่งไปกวานั้นยังไดมีการเจรจาตกลงใหศูนยเมล็ดพันธุขาวรอยเอ็ดผูผลิตเมล็ดพันธุขาวของจังหวัดเปน 
ผูผลิตสงใหเครือขายของสหกรณการเกษตรของจังหวัดรอยเอ็ดเปนผูจําหนายเปนหลัก เพื่อจะไดไมมีการ 
แขงขันกันระหวางเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตขึ้นโดยทางราชการกับของทางสหกรณการเกษตร 

นอกเหนือจากความสําเร็จในสองกิจกรรมหลักดังกลาวขางตนแลว  ยังไดมีการ 
สนับสนุนใหเกิดการเผยแพรในเรื่องของการคาขาวหอมมะลิของจังหวัดรอยเอ็ด โดยในเวทีของเครือขาย 
ไดมีการเจรจาหาลูทางที่จะผลิตขาวหอมมะลิโดยใช Brand name เดียวกัน คือขาวหอมมะลิรอยเอ็ด  โดย 
ในชวงระยะของการดําเนินโครงการ สหกรณในเครือขายไดไปรวมแสดงสินคาในงานการประชุม 
หอการคาแหงประเทศไทย ท่ีจังหวัดพิษณุโลกในระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548  นอกจากนั้นในการ 
ประชุมปรึกษาหารือในเครือขายยังไดพิจารณาอีกวาในการจัดคาราวานไปขายขาวหอมมะลิของสหกรณ 
ในครั้งตอๆ ไป ที่ทางจังหวัดสนับสนุน ถาเปนไปไดจะไดจัดรวมกันโดยเครือขายของสหกรณการเกษตร 
ของจังหวัดรอยเอ็ด   นอกจากนั้นยังไดมีการปรึกษาหารือกันอีกวา  การที่สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 
ไดริเริ่มเปดลูทางการสงขาวหอมมะลิไปจําหนายยังตางประเทศ  โดยไดจดทะเบียนผูสงออกกับกระทรวง
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พาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว ทางสหกรณในเครือขายก็จะสนับสนุนทางสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 
โดยถือวาสหกรณการ เกษตร เกษตรวิสัยเปนตัวแทนของสหกรณการเกษตรของจังหวัดรอยเอ็ดทั้งหมด 
ในการสงขาวหอมมะลิไปจําหนายในตางประเทศ  นอกจากนั้นในเวทีใหญของเครือขายยังไดมีการเชิญ 
เจาหนาที่ในระดับนโยบายทั้งของกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตรมาปรึกษาหารือในการที่จะ 
สนับสนุน ในการผลิตพันธุขาวหอมมะลิโดยใชงบประมาณกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) 

นอกจากนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังไดทําการศึกษาถึงลูทางความเปนไปไดในการผลิต 
ปุยอินทรียโดยไดมีการไปดูกิจการผลิตปุยอินทรียในทองที่ตางๆ ซ่ึงก็พบวาปุยอินทรียไดมีการผลิตเพิ่ม 
มากขึ้นในหมูบาน โดยการดําเนินการของเกษตรกรที่มีการรวมเปนกลุมตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
กองทุนตางๆ ของรัฐ  มีการจางงานโดยใชเกษตรกรที่มีฐานะยากจนเขามาเปนแรงงานในกิจการนี้  และ 
ผลจากการที่รัฐสงเสริมการใชปุยอินทรียนี่เองที่ทําใหความตองการปุยอินทรียมีอยูโดยทั่วไป  การผลิต 
ในทองถ่ินยังไมเพียงพอ  สหกรณการเกษตรในเครือขายทุกสหกรณไดมีการส่ังซ้ือปุยอินทรียมาเพื่อ 
จําหนายแกสมาชิกโดยติดตอส่ังจากบริษัทในภาคกลาง  ในการปรึกษาหารือก็มีความสนใจที่จะมีการตั้ง 
โรงงานเพื่อผลิตปุยอินทรียโดยสหกรณ  แตในชวงเวลาของโครงการนี้ ก็ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาคนจนนั้น ถึงแมจะไดมีการรวบรวมตัวเลขคนที่ไดไปจด 
ทะเบียนคนจนทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และในบรรดาสมาชิกสหกรณตางๆ ในโครงการนี้ก็ตาม  แต 
กิจกรรมที่จะชวยเหลือคนจนเหลานี้โดยเฉพาะยังไมไดจัดทําขึ้นอยางเปนกิจจะลักษณะ  แตในเวทียอย 
ของโครงการก็มีความเห็นวาสมาชิกที่ยากจนมีโอกาสที่จะเขารวมโครงการในการผลิตพันธุขาวหอมมะลิ 
และในโครงการผลิตปุยอินทรีย   อยางไรก็ตามตัวเลขในทะเบียนคนจนนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
และบอยครั้งที่คนที่ยากจนจริงๆ กลับไมไดไปขึ้นทะเบียน  แตในพื้นที่ก็พบวาสมาชิกของสหกรณใน 
เครือขายจํานวนไมนอยที่เปนคนจน  ดังนั้นถาหากการสรางใหสหกรณการเกษตรมีความเขมแข็ง และ 
เครือขายสหกรณการเกษตรทํางานไดอยางเปนระบบก็เชื่อวาจะสามารถชวยเกษตรกรที่มีฐานะยากจนได 
จํานวนไมนอย 

ขอเสนอแนะสําหรับโครงการนี้ก็คือโครงการนี้นาที่จะไดรับการผลักดันใหดําเนิน 
ตอไป และในการประชุมกอนปดโครงการสหกรณการเกษตรในเครือขายไดตระหนักในความสําคญัและ 
ประโยชนที่จะไดรับจากเครือขาย  และเห็นวามีความจําเปนจะตองสานตอโครงการนี้  ดังนั้นบรรดา 
สหกรณที่เปนแกนนําของเครือขายอันไดแก สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย  สหกรณการเกษตรสุวรรณ 
ภูมิ และสหกรณการเกษตรโพนทอง  ตางใหความสําคัญแกเครือขายและมีความมุงมั่นที่จะดําเนิน 
โครงการนี้ตอไป
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